



# บ้านเมือง

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว [www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th)

ปีที่ 4 (35) ฉบับที่ 1233 (16107) วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2550

ราคา 8 บาท

## เปิดทศวรรษใหม่ ม.หาดใหญ่ ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชน แห่งแรกของภาคใต้ แดงศิขรทางและนโยบาย ทศวรรษใหม่ มุ่งการศึกษา สู่อำนาจการศึกษา นานาชาติ ระดับมาตรฐานสากล จับมือกับจีน พัฒนาเปิดหลักสูตรอินเตอร์ พร้อมฉลองทศวรรษ ใหม่ ด้วยการเปิดศูนย์ประณีตศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ เมืองหาดใหญ่ สะท้อนความเป็นมาจากอดีตถึง ปัจจุบันทุกมิติของเมืองหาดใหญ่

ในโอกาสงานฉลองหนึ่งทศวรรษ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและ ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึง "ทิศทางของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในทศวรรษใหม่" ว่า ทศวรรษใหม่ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะต้องสร้าง ความโดดเด่น ทั้งด้านคุณภาพ ความก้าวหน้าของการ ศึกษาอันทันสมัย และมีชื่อเสียงในการเป็นสถาบัน การศึกษาเอกชนระดับชั้นนำที่อุปแทนของประเทศ เพื่อ รองรับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ของประเทศ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของอำเภอ หาดใหญ่ และจังหวัดสงขลาในอีก 10 ปีข้างหน้า

รศ.ดร.วัน เดชพิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทศวรรษใหม่ของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะก้าวสู่ความเป็น "สถาบัน การศึกษาระดับนานาชาติ" โดยจะมุ่งเน้นถึงการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากลอย่างเต็ม รูปแบบ รวมทั้งการเปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรนานาชาติ

"ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อม เพื่อเปิดสอน หลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน และมีแผนพัฒนาให้ มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลาง การศึกษานานาชาติของภาคใต้ มหาวิทยาลัยฯ คาดว่า จะสามารถเปิดหลักสูตรภาษาจีนได้ในปี พ.ศ.2551"



อาจารย์วิหวัศ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา กล่าวถึงโครงการเปิด ศูนย์ประณีต ศิลป์ ขึ้น เพื่อฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้รองรับการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ในด้านงานศิลปะของจังหวัดสงขลา เพื่อมุ่งเน้นการ เรียนรู้ที่แท้จริงของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ และ เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ภายนอกรองรับทศวรรษใหม่ของ มหาวิทยาลัยฯ ด้วย

"เป้าหมายของศูนย์ประณีตศิลป์และพิพิธภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปะ ทุกแขนงที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเมืองหาดใหญ่และ จังหวัดสงขลาโดยได้ทำการรวบรวมทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สถาปัตยกรรมและศิลปะ วัตถุโบราณที่สะท้อนและแสดงถึงเอกลักษณ์ของความ เป็นภาคใต้ ที่สำคัญยิ่งกว่า คือ เป็นศูนย์รวมที่ถ่ายทอด เรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของเมือง หาดใหญ่ในทุกมิติตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันที่ยังไม่มี หน่วยงานใดรวบรวมและจัดสร้างขึ้น"

อาจารย์วิหวัศ กล่าวอีกว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ หวังว่า

จะสร้างศูนย์ประณีตศิลป์ให้เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์ที่มี ชีวิต โดยจัดกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การแสดงงานศิลปะที่หาชมได้ยาก ดนตรีในสวน และจะ พัฒนาให้มากกว่าการเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ เพื่อการชม หรือศึกษาเท่านั้น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมคือ เปิดให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการศึกษาเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของเมืองหาดใหญ่ ให้กับเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะพัฒนาขึ้นเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลาต่อไป

อาจารย์ธรรพพร สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร ได้กล่าวถึงโครงการสำคัญอื่นๆ ในระยะ 10 ปี ข้างหน้าเช่น E-University เพื่อรองรับการเป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมกับการพัฒนาการเรียน การสอนในรูปแบบ E-Learning เริ่มต้นพัฒนาจาก หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น แล้วจะขยายต่อไปยัง โครงการการศึกษาทางไกลต่อไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งศูนย์สอบวัดความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล "MOS & Prometric Testing Center" แห่งแรกของภาคใต้ และ โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ การก่อสร้าง Bm-



อ.ประณีต ดิษยะศริน (กลาง)

versity Plaza เพื่อตอบสนององค์การสหประชาชาติ การสร้าง สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2550 เป็นต้น